

**สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
แก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา)

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. หลักการดำเนินงานของรัฐมนตรีและคณะทำงานรัฐมนตรี</p>	<p>๑.๑ การดำเนินงานตามภารกิจ (Function) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด โดยเน้นด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณตามภารกิจ ดังนี้</p> <p>๑) นายนิพนธ์ บุญญามณี กำกับดูแลกรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง และองค์การจัดการน้ำเสีย</p> <p>๒) นายทรงศักดิ์ ทองศรี กำกับดูแลกรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด</p> <p>๑.๒ การดำเนินงานเชิงนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถดูแลหรือเสนอแนวทางการดำเนินงานได้ทุกหน่วยงาน โดยสามารถนำนโยบายของพรรคการเมืองและความต้องการของประชาชนมาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย หรือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติในภาพรวมต่อไป</p> <p>๑.๓ การบริหารงานบุคคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานบุคคล ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๑.๔ การปฏิบัติงานของคณะทำงานรัฐมนตรี เปรียบเสมือนเสนาธิการ (Think Tank) มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรี แต่ไม่สามารถสั่งการหน่วยงานได้</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. แนวทางการดำเนินงานในภาพรวม</p>	<p>๒.๑ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ควรให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เชื่อมโยงไปยังแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน ผ่านกลไก อาทิ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เป็นต้น</p> <p>๒.๒ การปฏิบัติราชการต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย</p> <p>๑) หลักนิติธรรม คือ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ใช่ตามพิจารณาญาณส่วนบุคคล</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) หลักคุณธรรม คือ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องดีงาม เป็นหลักที่ควบคู่ไปกับหลักนิติธรรม</p> <p>๓) หลักความโปร่งใส คือ การปฏิบัติงานอย่างสุจริตโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ รัฐมนตรีจะไม่มีการสั่งการหรือมอบหมายบุคคลใดไปแทรกแซงการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเด็ดขาด กรณีที่มีผู้ไปแอบอ้างรัฐมนตรีเพื่อขอให้ดำเนินการสิ่งใด หากเกิดปัญหาขึ้นแล้วพบว่าหน่วยงานให้ความร่วมมือจะถือว่าหน่วยงานมีความผิดด้วย</p> <p>๔) หลักการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ที่กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการตรากฎหมาย และแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล (คิดร่วมกัน/ทำร่วมกัน/แก้ไขปัญหาร่วมกัน)</p> <p>๕) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>๖) หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลเป็นแบบอย่าง รวมทั้งถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ</p> <p>๒.๓ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒.๔ ต้องยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน</p> <p>๒.๕ ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอต้องขับเคลื่อนการบูรณาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการคณะทำงาน เป็นต้น โดยเฉพาะในภารกิจที่มีความซับซ้อน อาทิ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการขยะ</p> <p>๒.๖ ควรมีการประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งมิติด้านความสามารถ (ความเก่ง) และคุณธรรม (ความดี) เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้า</p>	
๓. วาระงานสำคัญ	<p>๓.๑ โครงการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๑) โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p> <p>๑.๑) กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย</p> <p>(๑) โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ</p>	สนผ.สป./ปค./สธ./ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(๒) โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>(๓) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน)</p> <p>๑.๒) กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการดังกล่าวให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ศอญ.จอส. ๙๐๔ วปร.) ทราบแล้ว โดยในช่วงที่ผ่านมา ศอญ.จอส. ๙๐๔ วปร. ได้มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญ ขับเคลื่อน ติดตาม และขยายผลโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้สวยงาม ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ ศอญ.จอส. ๙๐๔ วปร. และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย จะมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง</p>	
	<p>๒) โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.</p> <p>โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นโครงการพระราชทานแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างการมีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์โดยเฉพาะสาธารณภัยให้จังหวัดดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานขึ้นทันที เพื่อให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ขอให้ดำเนินการรับสมัครประชาชนเป็นจิตอาสาตามบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>สนผ.สป./ ปค./ปภ./ ทุกจังหวัด</p>
	<p>๓.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน</p> <p>๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>ปัญหาเรื่องยาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในยุคแห่งการแข่งขัน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่</p> <p>๑.๑) ด้าน Supply คือ การจัดการกับผู้จำหน่ายยาเสพติด ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการมาตรการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง มีการหารือกับทหาร ตำรวจ รวมถึงตำรวจตระเวนชายแดน ไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่</p>	<p>สนผ.สป./ปค./ พช./สส./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒) ด้าน Demand คือ การบำบัดรักษาผู้เสพเดิมให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และการป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยอาศัยกลไกในพื้นที่ โดยเฉพาะท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) จะต้องรับรู้และดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๒. ขอให้กรมการปกครองดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาการค้ามนุษย์ควบคู่กันไป โดยถือเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก</p>	
	<p>๒) การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์</p> <p>ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยถูกกีดกันทางการค้า อันสืบเนื่องมาจากผลการประเมินจากรายงานประจำปี เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report)</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอชมเชยกรมการปกครองในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างเหมาะสม และขอเป็นกำลังใจในการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป</p>	ปค./ทุกจังหวัด
	<p>๓) การเตรียมความพร้อมจัดการสาธารณภัย</p> <p>๓.๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัย ดังนี้</p> <p>(๑) เร่งดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้กลับมามีชีวิตปกติโดยเร็ว</p> <p>(๒) การปฏิบัติต้องบูรณาการและวางแผนเผชิญเหตุให้ดี อย่าให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>(๓) น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ละสภาพพื้นที่</p> <p>๓.๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้</p> <p>(๑) ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๒) ให้คิดปรับแนวทางและแผนเผชิญเหตุทั้งในภาพรวม และเฉพาะเหตุที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>(๓) รวบรวมความเสียหาย ประมาณการค่าใช้จ่าย ต่อยอดเตรียมการสิ่งใหม่ ๆ และสิ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๓.๓) หลักการบรรเทาสาธารณภัยในปัจจุบัน คือ การดำเนินการตามกรอบเซนได โดยการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฟื้นฟูและซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better)</p>	ปภ./ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๔) แนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมา คือ การติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งประชาชนทราบ รวมทั้ง การประเมินสถานการณ์ การเตรียมการป้องกัน การเตรียมสถานที่พักพิง และการเตรียมแผนเผชิญเหตุหรือแผนอพยพประชาชน โดยจะต้องสร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยประสานรับการสนับสนุน กำลังพล เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ฝ่ายทหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ รวมทั้งใช้เงินอุดหนุนราชการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อเท็จจริงในพื้นที่</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้สถานการณ์สาธารณภัย ให้กับประชาชน โดยขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะ ในด้านการดำรงชีพ และฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว</p> <p>๔. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลักในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทั้งการระบายน้ำในฤดูฝนและการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยต้องบูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งในด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และอุตสาหกรรม รวมทั้งป้องกันอุทกภัยในฤดูฝนหรือเมื่อเกิดพายุต่าง ๆ</p> <p>๕. ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ไฟฟ้า ที่ได้มีการติดตามงานและแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นอย่างดี ในขณะนี้ ถือว่าสถานการณ์สงบแล้ว อย่างไรก็ตามต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการปะทุขึ้นมาอีก</p>	
	<p>๔) ศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมถือว่ามีความสำคัญเพราะสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้บริการข้อมูล การบริการส่งต่อเรื่องร้องเรียน การให้คำปรึกษา เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับติดตามและให้ความสำคัญกับ ศูนย์ดำรงธรรม โดยเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรรมต้องมีความรู้และมีจิตวิญญาณในการให้บริการประชาชน รวมทั้งดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม</p>	<p>ศตธ.มท./ปค./ ทต./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ขอให้ติดตามเรื่องค่างของศูนย์ดำรงธรรมให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ปัญหาที่ดินซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนทางกฎหมาย เป็นต้น โดยหากจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้แจ้งมายังส่วนกลาง เพื่อจะได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว</p>	
	<p>๕) การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน</p> <p>โลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันอาจส่งผลให้ประชาชนได้รับการกล่อมเกลาผ่านสื่อต่าง ๆ ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ในขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีกลไกและเครื่องมือที่สามารถสร้างการรับรู้และกล่อมเกลาประชาชนได้</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญและนำข้อมูลข่าวสารจากทุกกระทรวงไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีวิทยุจังหวัด วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว การประชาคม เป็นต้น โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานต่าง ๆ กับภาครัฐ</p>	<p>ศสส.สป./ สน.สป./ ปค./สส./ ทุกจังหวัด</p>
	<p>๓.๓ การขับเคลื่อนภารกิจของกลไกกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่</p> <p>๑.๑) กระทรวงมหาดไทยมีกลไกที่สำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ คือ กลไกท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑.๒) นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกพื้นที่เช่นในอดีตได้ ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการ ทั้งนี้ ขอทำความเข้าใจว่าตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องเป็นผู้ทำงานให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกต่าง ๆ บูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและฝ่ายความมั่นคงอื่น ๆ ในจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ รวมทั้งกล่อมเกลาประชาชนไม่ให้ไปทำร้ายหรือเอาเปรียบนักท่องเที่ยว</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
	<p>๒) การบริหารจัดการขยะ</p> <p>๒.๑) การบริหารจัดการขยะของประเทศยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันพบว่าขยะมีปริมาณมาก โดยเฉพาะขยะจากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single – Use Plastic) ที่สามารถสลายตัวกลายเป็นอนุภาคขนาดเล็ก</p>	<p>สส./ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(Microplastic) และปะปนอยู่ในระบบนิเวศต่าง ๆ ทั้งในดิน น้ำ หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่กินสารนี้เข้าไปซึ่งจะกลับมาส่งผลต่อมนุษย์</p> <p>๒.๒) ปัจจุบันมีขยะบกซึ่งเคลื่อนที่ตามลำน้ำลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก โดยพบว่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของขยะทะเลมาจากขยะบก มีเพียงร้อยละ ๒๐ ที่เป็นขยะจากเรือ ซึ่งขยะทะเลได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ พืช และสัตว์</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรณรงค์เน้นย้ำให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดขยะดำเนินการตามหลักการ ๓ช หรือ ๓R คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อย่างจริงจัง</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการคัดแยกขยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ และตระหนักถึงผลกระทบจากการไม่คัดแยกขยะ ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น และเมื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะได้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บขยะแบบแยกประเภทด้วย ทั้งนี้ ให้นำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมาบังคับใช้ร่วมด้วย</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งประชุมหารือแนวทางในการกำจัดขยะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เช่น แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เกาะ เป็นต้น โดยขอให้เสนอแผนงาน/โครงการตามขั้นตอนเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้เร่งดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) โดยให้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสม เช่น เทคโนโลยีที่จะใช้ในการกำจัดขยะ การจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้จากการกำจัดขยะ เป็นต้น</p> <p>๔. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วน รณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่ทิ้งและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยดำเนินการทั้งในบ้านเรือน หน่วยงาน และสถานที่สาธารณะ</p>	
	<p>๓) การจัดการน้ำเสีย</p> <p>สถานการณ์น้ำเสียของประเทศไทยในปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างน้ำเสียปล่อยลงสู่ธรรมชาติมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับมีสารเคมีและสิ่งปลอมปนลงไปในลำน้ำมากขึ้น ส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาติไม่สามารถฟื้นฟูตนเองให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ น้ำจึงกลายเป็นน้ำเสีย</p>	<p>สถ./อจน./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p style="text-align: center;">ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้องค์การจัดการน้ำเสียจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานอยู่ให้ครอบคลุมทั้งการกำจัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ การซ่อมบำรุง และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ขอให้องค์การจัดการน้ำเสียจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และส่งเสริมให้ครัวเรือนมีระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ รวมทั้งบริหารจัดการโรงบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การจัดระบบต้องมีความสอดคล้องกับพื้นที่ (Local) ไม่ใช่การดำเนินการแบบรวมศูนย์ (Central)</p> <p>๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสียในลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการขยะ โดยมีช่องทางการดำเนินการที่หลากหลาย อาทิ การดำเนินการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย การดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการดำเนินการโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน</p>	
	<p style="text-align: center;">๔) การดำเนินการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ</p> <p style="text-align: center;">ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดภายใต้การกำกับของคณะกรรมการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งตอบสนองต่อประชาชนและสังคม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะไม่เข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ</p> <p>๒. ขอให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยต้องดูแลระบบไฟฟ้าไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง แต่หากเกิดไฟฟ้าดับขึ้นแล้วจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด รวมทั้งขอให้พิจารณาหาแนวทางการบริการไฟฟ้าที่มีราคาถูกลงและตอบสนองต่อประชาชน ตลอดจนขอให้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมลงดินให้เรียบร้อย</p> <p>๓. ขอให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหล รวมทั้งขอให้พิจารณาแนวทางการลงทุนให้เหมาะสมกับต้นทุน ตลอดจนขอให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายพื้นที่บริการไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๔. ขอให้องค์การตลาดเร่งรัดขยายการดำเนินงานให้มากขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลองค์การตลาด</p> <p>๕. ขอให้องค์การจัดการน้ำเสียเร่งรัดดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p>	<p>กพน./กฟภ./ กปน./กปภ./ อต./อจน.</p>

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การจัดการสาธารณภัยในพื้นที่</p>	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑. ดำเนินการตามหนังสือสั่งการในการจัดการสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และวาตภัย อันเป็นผลกระทบจากพายุโพดุล โดยขอให้จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดเตรียมอาหารและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน เตรียมความพร้อมบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตามแผนที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒. ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในฤดูมรสุม โดยเฉพาะความปลอดภัยของเรือนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ โดยขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อาทิ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคในจังหวัดต้องกำกับดูแลเรือให้มีความปลอดภัยอย่างเข้มงวด รวมทั้งจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นประจำเรือให้เรียบร้อย</p> <p>๓. ดูแลพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยดูแลไม่ให้น้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน จัดเตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ จัดให้มีรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอและแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน รวมทั้งกำชับให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด</p> <p>๔. เตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า โดยบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการควบคุมและดับไฟป่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนเครื่องมือที่จำเป็นต่าง ๆ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังพื้นที่ที่เกิดไฟป่าอย่างใกล้ชิด</p>	<p>ปภ./สส./ปค./กปภ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</p>	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้</p> <p>๑. บูรณาการการดำเนินงานระหว่างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๒. จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ทุกแห่ง เพื่อวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกเดือน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เน้นการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุก ๓ เดือน</p>	
<p>๓. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)</p>	<p>การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาเป็นพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ๒. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. เร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๔. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนอย่างทั่วถึง 	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์</p>	<p>กรมที่ดินได้วางแผนในการดำเนินการรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โดยมีเป้าหมาย จำนวน ๑,๐๐๐ แปลง จากที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญที่หลวง จำนวน ๖,๙๗๕ แปลง</p> <p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ความสำคัญกับนโยบายในการจัดทำแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ ๒. กำชับหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แสดงความประสงค์ขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๑.๔/ว ๕๐๑๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 	<p>ทต./ทุกจังหวัด</p>

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก</p>	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด และอำเภอ ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดังนี้</p> <p>๑. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีความสุขประเทศมีความเข้มแข็งและมั่นคง</p> <p>๒. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด โดยการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และหาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และระบายสินค้าเกษตร</p> <p>๓. ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่สามารถก่อให้เกิดรายได้และมีตลาดรองรับ เช่น การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงกบ เป็นต้น</p> <p>๔. ส่งเสริมบทบาทของผู้นำชุมชนให้มีจิตวิญญาณในการพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัติในชุมชนที่ถูกต้อง รวมทั้งยึดถือข้อกฎหมาย/ระเบียบแบบแผนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๖. ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้</p> <p>๖.๑ ยกระดับและจัดอบรมคณะกรรมการกองทุนและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ</p> <p>๖.๒ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการควรให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด รวมทั้งติดตามและปรับปรุงโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้</p>	<p>พช./ปค./อต./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)</p>	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด และอำเภอ ดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ดังนี้</p> <p>๑. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการนำเสนอกระบวนการผลิตสินค้าในชุมชนให้สอดคล้องกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เช่น การนำเสนอกระบวนการทอผ้าไหมโดยใช้กีบโบราณ เป็นต้น โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวต่อการผลิตสินค้านั้น</p> <p>๒. พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จให้มีคุณภาพสูงขึ้นและตรงตามความต้องการของตลาด</p> <p>๓. พัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งส่งเสริมจำหน่ายทางออนไลน์ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคหรือตลาดไว้วางใจ</p> <p>๔. ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนและองค์การตลาดร่วมมือกับจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและจัดตลาด OTOP เพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงกับ</p>	<p>พช./ปค./อต./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>การท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า</p> <p>๕. ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การตลาดพัฒนาและเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ เช่น Lazada TrueShopping เป็นต้น เพื่อเพิ่มปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ OTOP ในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น และเป็นการช่วยระบายสินค้าสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง</p>	
๓. การวางและจัดทำผังเมือง	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด อ่างเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทำผังเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ</p>	ยผ./ปค./สถ./ ทุกจังหวัด
๔. การบูรณาการแก้ไขปัญหามักตบชวา	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด อ่างเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหามักตบชวา โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง หากการจัดเก็บในพื้นที่ใดเกินความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ ให้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง</p>	ยผ./ปค./สถ./ ทุกจังหวัด
๕. การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล	<p>ข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)</p> <p>๑. ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินงานเชิงรุกและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ</p> <p>๒. ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการให้บริการน้ำประปาไปยังพื้นที่ชนบท ซึ่งต้องสอดคล้องกับปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต</p> <p>๓. ขอให้องค์การตลาดเพิ่มบทบาทในการขยายช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตร โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการในการระบายสินค้า เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น โดยเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p>	กปภ. กปภ. อต.

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.